

## HỘI NGHỊ LẦN THỨ 16 HỘI SÉC – VIỆT

Ngày 15/12/2012 tại nhà hàng "Na Staré sokolovně" Praha 4 – Podolí đã diễn ra Hội nghị lần thứ 16 Hội Séc –Việt dưới sự chủ tọa của Ngài Marcel Winter – Chủ tịch Hội với sự tham dự của trên 50 đại biểu đến từ nhiều địa phương trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Tới dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Séc Đỗ Xuân Đông; đại diện Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán; ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc.



*Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Đỗ Xuân Đông ( người thứ hai từ trái ) tham dự Hội nghị - Ảnh: Hội Séc-Việt*

Thay mặt Hội, ngài Marcel Winter – Chủ tịch đã trình bày báo cáo tổng kết của Hội trong 15 năm, trong đó có nhiệm kỳ hai năm vừa qua.

Hội Séc - Việt là tổ chức lâu đời và rộng rãi nhất tại Tiệp khắc cũ và CH Séc ngày nay, là tổ chức tự nguyện phi chính trị, phi lợi nhuận. Mục đích của Hội là tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Séc - Việt, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam hiện đang làm ăn, sinh sống tại CH Séc ổn định cuộc sống và hội nhập vào xã hội Séc. Cho đến nay Hội có 196 hội viên chính thức và 48 thành viên tập thể.

Trong thời gian qua Hội Séc – Việt và đặc biệt là cá nhân ngài Chủ tịch Marcel Winter luôn phối hợp cùng Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại CH Séc tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại CH Séc được tổ chức hàng năm như: Tết Nguyên đán, các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể thao của cộng đồng, Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi Việt Nam tại Séc, đặc biệt là công tác từ thiện... Lãnh đạo Hội luôn kịp thời tham gia các cuộc trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin , truyền thông của Séc nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân Séc cũng như góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cộng đồng người Việt hiện đang học tập và làm ăn, sinh sống tại CH Séc...

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đỗ Xuân Đông nhấn mạnh : Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và biết ơn Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc trước đây và CH Séc ngày nay đã luôn ủng hộ kịp thời và có hiệu quả tới nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước ngày nay. Nhiều công trình do Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc cũ và CH Séc ngày nay xây dựng giúp nhân dân Việt Nam là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc cho đến nay vẫn được sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Đại sứ cũng đánh giá cao sự đóng góp của Hội Séc - Việt trong đó có cá nhân ngài Chủ tịch Marcel Winter trong suốt thời gian 15 năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống đã có từ lâu đời giữa hai nước và hai dân tộc Séc-Việt cùng với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, Hội đã làm được nhiều việc trong việc giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Séc ổn định cuộc sống và hội nhập vào nước sở tại.

Thay mặt Hội người Việt Nam tại CH Séc ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch đã cảm ơn các thành viên Hội Séc – Việt và cá nhân Ngài Chủ tịch trong thời gian qua đã phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại CH Séc tham dự nhiều hoạt động của Hội và cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc , trong đó có công tác từ thiện ví dụ trường hợp cháu Đỗ Anh Tài mới sinh tại thành phố Varnsdorf mắc bệnh bẩm sinh, do gia đình bố mẹ cháu khó khăn về kinh tế, cá nhân ngài Chủ tịch Marcel Winter đã kêu gọi các tổ chức và cá nhân tại Séc ủng hộ với số tiền lên tới 780 nghìn Cua-ron Séc để kịp thời chữa bệnh cho cháu.

Hội nghị lần thứ 16 Hội Séc - Việt đã thông qua chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, ban kiểm tra báo cáo về tài chính và bầu ban lãnh đạo mới.



*Ngài PeadDr. Miloš Kusý – Giám đốc Thương mại Công ty Biosynchron a.s. Praha được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Séc - Việt nhiệm kỳ hai năm 2012 – 2014* *Ảnh: Trần Khánh Huyền*

Vì lý do công tác tại Việt Nam “ Quê hương thứ hai của mình“ Ngài Marcel Winter xin thôi giữ chức Chủ tịch, Hội nghị đã biểu quyết nhất trí. Ngài PeadDr. Miloš Kusý - Giám đốc

Thương mại Công ty Biosynchron a.s. Praha được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Séc - Việt nhiệm kỳ hai năm 2012 – 2014.

Phó Chủ tịch gồm các ông: Phan Kiên Cường Phó Chủ tịch thứ nhất và Doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Ban kiểm tra gồm 03 thành viên: Ks. Jaroslav VÍTEK – Trưởng ban, ông Zdenek DUŠEK - Ủy viên và bà Lenka PATRASOVÁ – Ủy viên

Hội nghị cũng ghi nhận và cảm ơn về sự đóng góp của ngài Marcel Winter trong suốt thời gian 15 năm qua trên cương vị là Chủ tịch đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội cũng như quan hệ toàn diện với Việt Nam. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí bầu ngài Marcel Winter là Chủ tịch Danh dự Hội Séc – Việt.

Ngài PeadDr. Miloš Kusý, Chủ tịch Hội Séc - Việt nhiệm kỳ mới đã gửi lời cảm ơn tới tập thể Hội đã tin nhiệm và bầu ông giữ trọng trách này, ông hứa sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Hội đã đề ra, trong đó có những nhiệm vụ chủ yếu như việc phối hợp với cơ quan Đại diện Việt Nam tại CH Séc ; Hội người Việt Nam tại CH Séc; Hội hữu nghị Việt Nam - Séc tại Hà Nội cùng các cơ quan hữu quan khác của hai nước nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước phát triển hơn nữa.

Được biết sau hai tiếng nhậm chức Chủ tịch, đúng 14h30 cùng ngày ngài PeadDr. Miloš Kusý đã ra sân bay Praha thực hiện chuyến công du tại Việt Nam./.

Tin và ảnh : Trần Khánh Huyền - Praha , CH Séc.